
 
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 
วันพุธที ่25 ตุลาคม 2566  

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 
เริ่มประชุมวันพุธที ่25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. 

 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที ่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 

การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม  
8.2 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 

การโยธาและผังเมือง 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 
2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปี
พุทธศักราช 2566 วันพุธที่  18 มกราคม 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่  4) ประจำปี
พุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 

- ทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 
3. กระทู้ถาม 

3.1 กระทู้ถามสดของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การประกอบกิจการรับส่งสินค้าอย่างยั่งยืน 

 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ ทรัพย์สมพล 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

3.2 กระทู้ถามสดของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น  
PM2.5 อย่างเร่งด่วน 

    - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
3.3 กระทู้ถามสดของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ เรื่อง ปัญหาทางเท้าชำรุดและการคืน

สภาพพ้ืนผิวจราจรในพื้นที่เขตปทุมวัน 
- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ ทรัพย์สมพล 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาสาสมัครบริบาล

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
- ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

 
5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวทางปฏิบัติ
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.2 ญัตติของนายปวิน แพทยานนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสม

ในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.3 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาใน

การศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
5.4 ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณานำระบบ

ขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) มาทดลองให้บริการในพ้ืนที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.5 ญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา 

แนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
6. เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 

การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เป็นกรรมการ 
6.2 ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ 

การโยธาและผังเมือง 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายฉัตรชัย หมอดี เป็นกรรมการ 
 

เลิกประชุม เวลา 17.25 น. 
 
 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จดัทำ  


